

# TRƯỜNG THPT LỘC THANH LONG TRỌNG TỔ CHỨC LỄ Khai giảng năm học 2023-2024

Hòa cùng không khí của ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường, sáng nay 05/09/2023, trường THPT Lộc Thanh long trọng tổ chức Lễ Khai giảng năm học mới 2023-2024.

Mở đầu chương trình khai giảng là các tiết mục văn nghệ đặc sắc đến từ các em học sinh. Những tiết mục văn nghệ đã đem lại bầu không khí sôi động, vui tươi, nhộn nhịp và những cảm xúc sâu lắng của mùa thu ngày khai trường, báo hiệu một năm học mới sẽ tràn ngập niềm vui và hứa hẹn sẽ là một năm gặt hái nhiều thắng lợi của thầy và trò trường THPT Lộc Thanh.

Đến dự buổi lễ khai giảng, nhà trường vinh dự được đón các vị đại biểu, các vị khách quý đại diện cho Đảng ủy, HĐND, UBND các Ban ngành, đoàn thể tại địa phương; Ban đại diện PHHS, Đại diện Hội cựu giáo chức cùng với sự có mặt đầy đủ của toàn thể GV-CNV-HS của nhà trường.

Tại buổi lễ, thầy Trần Thạch Cẩm, Phó Hiệu trưởng nhà trường, lên đọc thư chúc mừng năm học mới của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Võ Văn Thưởng gửi các thầy giáo, cô giáo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Giáo dục, các bậc phụ huynh và các em học sinh, sinh viên nhân dịp năm học mới 2023-2024.

Cũng trong buổi Lễ khai giảng chào đón năm học mới Cô Trần Thị Bình - Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng đã đọc diễn văn khai giảng năm học 2023 – 2024.

Thay mặt các đồng chí lãnh đạo địa phương, Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Thành ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy xã Lộc Thanh biểu dương và chúc mừng những kết quả mà trường THPT Lộc Thanh đã đạt được trong năm học vừa qua; đồng thời mong muốn nhà trường tăng cường nền nếp, kỷ cương, dân chủ trong đơn vị; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; chú trọng giáo dục đạo đức, kỹ năng sống và ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh. Nâng cao chất lượng kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tại buổi lễ khai giảng đồng chí Trần Thạch Cẩm, phó Hiệu trưởng nhà trường, đã đánh trống khai giảng chào mừng khai giảng năm học mới 2023 – 2024.

Để thể hiện sự quyết tâm của tập thể Hội đồng nhà trường thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2023 – 2024, cô Đinh Thị Sở, Phó Hiệu trưởng nhà trường, thay mặt ban thi đua phát động thi đua dạy tốt, học tốt và quản lý tốt.

Trong buổi lễ khai giảng hôm nay, nhà trường cũng đã tặng giấy khen và học bổng cho 05 học sinh đạt kết quả cao nhất khối A, A1, B, C, D1 trong kì thi Tốt nghiệp năm 2022-2023, trao 65 suất học bổng cho những HS có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Tổng kinh phí trao học bổng và phát thưởng là 42.500.000 đồng và 800 cuốn vở. Những món quà tuy không lớn nhưng đó là nguồn động viên, khích lệ các em cố gắng, phấn đấu vươn lên trong học tập.

Buổi lễ khép lại trong niềm hân hoan phấn khởi của cả thầy và trò nhà trường, để lại dư âm và cảm xúc tốt đẹp nơi những người dự lễ khai giảng. Thầy trò trường THPT Lộc Thanh đã rất thành công trong việc tổ chức một ngày khai giảng đầy ý nghĩa, mở đầu một năm học đầy niềm tin, hy vọng và mơ ước. Chúc các em học sinh trường THPT Lộc Thanh nói riêng cũng như các em học sinh toàn quốc nói chung bay cao bay xa hơn với ước mơ, hoài bão của mình. Chúc các thầy giáo, cô giáo dồi dào sức khỏe để chờ những chuyến đò cập bến vinh quang. Chúc trường THPT Lộc Thanh gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong năm học 2023-2024. Chúc cho ngành giáo dục tỉnh nhà, của cả nước ngày càng lớn mạnh.

***Sau đây là một số hình ảnh của buổi lễ:***



*Quang cảnh Lễ khai giảng năm học 2023-2024 tại Trường THPT Lộc Thành*



*Thầy Vũ Minh Toàn, Bí thư Đoàn trường điều hành buổi lễ*





*Tiết mục văn nghệ chào mừng năm học mới của học sinh Trường THPT Lộc Thanh*



*Cô Trần Thị Bình - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường THPT Lộc Thanh - đọc diễn văn khai giảng năm học 2023-2024*



*Bà Phạm Thị Thu Hà - Phó Bí thư Đảng ủy xã Lộc Thanh phát biểu tại buổi Lễ khai giảng*



*Thầy Trần Thạch Cẩm - Phó Bí thư Chi bộ, Phó Hiệu trưởng nhà trường - phát biểu tại buổi Lễ*



**Thầy Trần Thạch Cẩm – Phó Bí thư Chi bộ, Phó Hiệu trưởng nhà trường - đánh trống khai trường chào mừng năm học mới 2023-2024**



**Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Phó Bí thư Đảng ủy xã Lộc Thanh trao phần thưởng cho học sinh đạt điểm cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2022 - 2023.**



*Thầy Phạm Đình Ái, nguyên Hiệu trưởng Trường THPT Lộc Thanh; Ông Phan Đình Phán, trưởng Ban đại diện PHHS nhà trường trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó*



*Cô Đinh Thị Sở, phó Hiệu trưởng nhà trường, thay mặt Ban thi đua, phát động thi đua Dạy tốt, Học tốt*



*Tập thể HĐSP trường THPT Lộc Thành năm học 2023-2024*